

ค้านตั้ง 'โรงงานไฟฟ้าขยะ' คน 'ร้อยเอ็ด' ผวา ก่อมลพิษ

• ศูนย์ข่าวภาคอีสาน
กรุงเทพธุรกิจ

หลังจากกลุ่มอนุรักษ์ตำบลป่าฝาง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ได้พากันเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา เพราะความห่วงกังวลเรื่องมลพิษ และ ผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับ เนื่องจากโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมาก โดยเฉพาะบ้านวัด และ โรงเรียน

โดยแกนนำการคัดค้านระบุว่าแม้จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในวันเดียวกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหารไปแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังไม่ยอมรับ เพราะเกรงผลกระทบที่จะตามมาเนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายของโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันถ้วนหน้ากว่า 10 ปี มาแล้วแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้

สวาสดี ราชภักดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง เปิดเผยถึงการออกมาร่วมกันคัดค้านในครั้งนี้ว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลป่าฝาง เนื่องจากทางกลุ่มอนุรักษ์ตำบลป่าฝาง มีข้อกังวลต่อการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จ.ร้อยเอ็ด ที่มีขนาดกำลังผลิต 600 ตัน/วัน โดยรับขยะมาจาก 12 อำเภอ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. ปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองจากการนำขยะมาเผา ซึ่งทางกลุ่มมีข้อกังวลว่าจากกระบวนการนำขยะมาเผา จะส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละออง ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลภาวะที่เป็นพิษ มลภาวะเสียง อากาศ ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็น

2. ท่าเลที่ตั้งของโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จ.ร้อยเอ็ด ที่มีกำลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วันนั้น ตั้งอยู่



“

ควรให้โรงงาน
ไปตั้งในทำเลที่เหมาะสม
เพราะเกรงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
คนในพื้นที่”

ไม่ห่างชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล
อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเชิงอีเฒ่า
ซึ่งการที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่
ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญย่อมอาจจะส่งผล
กระทบต่อผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบกับ
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ลำห้วยที่มีการเชื่อมต่อกับลำห้วยอื่นๆ
เมื่อน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำ ซึ่งล้วนแล้ว
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
โดยรอบโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

**3. ปัญหาการรับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของประชาชน** ทั้งนี้สถานที่
ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีกำลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วัน
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปาฝา ซึ่งเป็น
ตำบลที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการ และยังมีอีกตำบลคือตำบลจังหาร
ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
แต่ทางบริษัทไม่เคยที่จะมาทำการประชาคม
เพื่อฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่



**4. ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ที่เป็นจริงกับกลุ่มคนที่ลงมาเก็บข้อมูล
ในระดับพื้นที่** ดังนั้นยอมแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลตามเอกสารชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม
การให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพราะ
การจัดทำการศึกษาจะต้องให้ครอบคลุม
พื้นที่ของกลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

5. ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากว่าการขนถ่าย

ของโรงงานที่ผ่านมาหลายโรงงานยังไม่
สามารถจัดการน้ำเสียของโรงงาน จึงทำให้
ทางกลุ่มยังไม่เชื่อว่ากระบวนการจัดการ
น้ำเสียจะมีประสิทธิภาพ และอาจไหลลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศของแหล่งน้ำทั้งบนดิน และ
ใต้ดิน ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์

6. การไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการ
ดำเนินก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและ

ผลิตไฟฟ้า ทางเทศบาลและบริษัท
ควรชี้แจงให้ประชาชนในระดับพื้นที่
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีข้อมูล
นำไปประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่
มีแค่การลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) แล้วค่อยจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น นั้นย่อหมายถึงการมัดมือ
ชาวบ้านชก จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่
ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง

ในขณะที่ **สัญญา จันวิจิตร**
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์
ตำบลปาฝา กล่าวเสริมว่าหลังจากที่
ตัวแทนและชาวบ้านได้เข้าร่วมเวที
รับฟังความคิดเห็น ผู้ศึกษาพูดถึงแต่
ข้อดีไม่เห็นพูดถึงข้อเสียของโรงงาน
ขยะ ซึ่งหลังจากที่แกนนำชักถาม
ในเวทีครบทุกคนแล้ว พวกเราไม่หวัง
ที่อยากจะฟังข้อชี้แจงจากทางผู้ศึกษา
เพราะเราเชื่อว่าเป็นคำถามที่ตอบแล้ว
พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับโรงงานแต่พวกเรา
จะเดินออกจากเวทีพร้อมชาวบ้านกว่า
200 คนที่ไม่อยากให้โรงงานขยะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ของตนเอง ก็จะเดินทางไป
ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อให้รับทราบว่าการกลุ่มอนุรักษ์ตำบล
ปาฝาไม่อยากให้มีโรงงานขยะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ของตำบลปาฝา

“เรามีข้อเสนอตั้งนี้คือ 1. เมื่อ
นายกเทศบาล ตำบลจังหารลงนาม
ใน MOU แล้วก็ควรที่จะให้โรงงาน
ไปตั้งในทำเลที่เหมาะสมในพื้นที่
ต.จังหาร ส่วนตำบลปาฝาไม่เห็นด้วย
ที่จะมาตั้งในเขตพื้นที่เนื่องจากมี
ข้อกังวลจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของคนในพื้นที่ 2. ให้มี
การจัดประชุมประชาคมทั้งตำบล
ปาฝา เพื่อให้ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณี
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
และผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
3. ให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบล
ปาฝาซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ เนื่องจากการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้ง
นี้มีการกำหนดผู้เข้าร่วม ซึ่งที่จริง
ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้
มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นด้วย”

สำหรับข้อมูล โรงไฟฟ้าฟ้าขยะ
ของตำบลปาฝา ดังกล่าวนั้น ตามที่
จ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
และบูรณาการโดยการเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการบริหารจัดการขยะและผลิต
พลังงานทดแทนซึ่งเป็นผลที่ได้การ
กระบวนการกำจัดขยะร่วมกับท้องถิ่น

ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยคณะ
กรรมการจัดการบริหารขยะมูลฝอย
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกเอกชนรายที่
มีความเหมาะสม คือ บริษัท สยาม
พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด เข้ามาร่วม
ดำเนินการซึ่งกำหนดให้มีศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะ
มูลฝอย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีศักยภาพ
การกำจัดขยะ จ.ร้อยเอ็ดในโซน
เหนือได้สูงสุด 600 ตัน/วัน มีพื้นที่
โครงการตั้งอยู่ที่ ต.ปาฝา อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้เทศบาลตำบลจังหาร ในฐานะ
เจ้าของโครงการ ได้ดำเนินการลงนาม
เอ็มโอยูร่วมกับบริษัท สยาม พาวเวอร์
ร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาความเหมาะสม
โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและ
ผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จ.ร้อยเอ็ด
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
พร้อมดำเนินการ